



อ.เมือง จนกระทั่งช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมามวล น้ำป่าได้ไหลบ่าเข้าท่วมเขตเทศบาลทุกตรอก ซอกซอยจนจมมิดได้บาดาลทั้งเมืองโดยได้มี จนท. ปก.จว. และหน่วยกู้ภัยและมูลนิธิต่าง ๆ และทหาร ทบ.4 ในพื้นที่ได้ระดมกำลัง จนท. พร้อมเรือท้องแบนหลายลำออกช่วยเหลือ อพยพประชาชนและสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะ ผู้ป่วยติดเตียงขึ้นเรือท้องแบนไปอยู่ในที่ปลอดภัยตามศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล ต่าง ๆ แล้ว ขณะที่ภารกิจการค้นหา ค.ช.สุกกิจ ไชยคง อายุ 10 ขวบ ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดตกลง ไปในห้วย ณ บ้านมาบเอื้อง หมู่ที่ 2 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ทหารรวมทั้งพี่น้องชาว ค.วังอ่าง ได้ ช่วยกันค้นหา ทางด้าน นายไพฑูรย์ นาคทิพย์ พิมาณ นอก.สิชล เผยว่าระดับน้ำท่วมได้ลดลง แล้ว ขณะที่ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รอง ผวจ. นครศรีธรรมราช เผยว่ามีรายงานน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ทั่วทั้ง 23 อำเภอ โดยทาง จังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว 19 อำเภอ ยกเว้น อ.เนบอน อ.หัวไทร อ.บางขัน อ.ทุ่งใหญ่ ซึ่งทางจังหวัดจะได้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบภัยต่อไป

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากมีพื้นที่ประสบภัยแล้วจำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ท่าฉาง, ไชยา, เกาะสมุข, เมืองสุราษฎร์ธานี, กาญจนดิษฐ์, คอนสักและ อ.ท่าชนะ รวม 25 ตำบล 110 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 3,123 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่ราบลุ่มยังไม่มียูนิบาลเจ็บบและผู้เสียชีวิต ส่วน นายวิชูทธิ์ จินโต ผวจ. สั่งการให้ดูแลประชาชน ขณะที่ จ.สงขลา พื้นที่ อ.สทิงพระ มีบ้านเรือนเสียหาย 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน รวม 16 หลัง คอกสัตว์ 2 คอก และมืออย่างน้อย 5 หลังที่หลังคา

ตกลงมพัดยกไปทิ้งหลัง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.คลองรี บ้านเรือนได้รับความเสียหายมากที่สุด 10 หลัง คอกสัตว์ 2 คอก ทาง อปท.ในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งทหารซึ่งจะลงพื้นที่ไปซ่อมแซมที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุด

ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เปิดเผยว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนัก ให้มีความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม พื้นที่ลาดเชิงเขาสำหรับคลื่นลมอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และทะเลอันดามันมีกำลังมึนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 17-19 ธ.ค. โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังมี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดลอกสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ส่วน ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. ถึงวันที่ 17 ธ.ค. มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำเข้าท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีโคกคราม-นครศรีธรรมราช ทำให้ขบวนรถไม่สามารถแล่นผ่านได้ ด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่าได้เกิดน้ำท่วมบนทางหลวงสายต่าง ๆ ทั้งสิ้น 3 จังหวัด 8 แห่ง ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และมีดินสไลด์ ซึ่งทุกเส้นทางจราจรสามารถผ่านได้ จ.นครศรีธรรมราช 3 แห่ง จ.สุราษฎร์ธานี 4 แห่ง จ.พัทลุง 1 แห่ง สอดตามสภาพเส้นทาง การจราจรได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586.